



ที่ สธ ๐๒๐๒.๓.๗/ว ๑๑๗๒

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายแก่นิติกรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) สำเนาโครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายฯ จำนวน ๔ แผ่น  
(๒) สำเนากำหนดการโครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายฯ จำนวน ๒ แผ่น  
(๓) ใบจองห้องพัก จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองกฎหมาย ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายแก่นิติกรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ นิติกร ผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้หรือการเพิ่มเติมความรู้ในการปฏิบัติงาน การนำกฎหมาย มาบังคับใช้ การบังคับใช้กฎหมายด้านการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ (Avani Khon Kaen Hotel & Convention Centre) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) และ (๒)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งชื่อนิติกรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ - ๒ คน เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอให้ลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านทาง QR code (ลงทะเบียน) ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก จากงบประมาณหน่วยงานต้นสังกัด และสำหรับผู้ที่ประสงค์จะจองห้องพัก ขอให้ติดต่อสำรองที่พักกับทางโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ (Avani Khon Kaen Hotel & Convention Centre) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยตรง ตามใบจองห้องพัก ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๓)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) - (๓) ทาง QR code

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ



(ลงทะเบียน)



(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี)  
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๑๔๓๕

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๘๕๗๕

E-mail : legal@health.moph.go.th